



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๓๗๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเลิกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิต  
เชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๑๘๐๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวง  
ยกเลิกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิ  
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิต  
ในการประกอบกิจการ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ผลิตในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
และการตรวจสอบรับรองจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

๒. อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาคุณภาพและมาตรฐานของเชื้อเห็ด  
และส่งผลกระทบต่อการซื้อขายเชื้อเห็ดจากการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ  
หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นมาตรฐานทั่วไป กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญ  
กับการติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของเชื้อเห็ดที่เข้าสู่กระบวนการผลิตและผลกระทบต่อการ  
ซื้อขายเชื้อเห็ดในวงกว้าง เพื่อป้องกันปัญหาในช่วงการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานบังคับไปสู่มาตรฐานทั่วไป  
พร้อมทั้งกำกับดูแลและสนับสนุนให้ผู้ผลิตเชื้อเห็ดที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน  
สามารถเข้าถึงการบริการที่ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปตาม  
อัตราและขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเชื้อเห็ด  
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ และยกระดับศักยภาพในการผลิตและการตลาดเชื้อเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ด  
ของประเทศได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: athipong@nesdc.go.th